

## ประกาศ 158 รายชื่อรองผอ.อาชีวศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 8 มิ.ย. 2560

### สอศ.ประกาศ 158 รายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกและการรายงานตัว "รอง ผอ.อาชีวฯ"

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  
เปิดเผยเตรียมบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสถานศึกษา"  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
ซึ่งในวันนี้มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้เขามารายงานตัวและเลือกสถานศึกษา โดยระหว่างนี้ให้ "รักษาการ" ในตำแหน่ง  
รวมจำนวน 158 คน โดยแบ่งเป็น

1. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4  
อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้ายอย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี) จำนวน 152 ราย ดังนี้

1. นายเดชนรงค์ รอดซุง รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 2. นางสาวพัชรา  
เอกสินีทรกุล รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 3. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 4. นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 5. นายชากร โมสกุล  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพัคคภูมิพิสัย 6. นายรชตะ โมครักษ์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 7. นายประสงค์ หอมจันทร์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 8. นายนิคม เกตุเกลี้ยง  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาดิษฐ์ 9. นางนงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 10. นายสุชาติ โพธิ์ริง  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

11. ว่าที่ร้อยตรีโกศล ภิญโญ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 12. นายเทวฤทธิ์  
อ่อนทอง รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 13. นายพิเชษฐ แดงแสงทอง  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว 14. นายอภิชาติ ชนประชา  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 15. นายบัญญัติ โคตรแก้ว  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 16. นางสาวชนิษฐา วิเชียรเขต  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 17. นายสุรสิทธิ์ ดรละคร  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 18. นางผองพิศุทธิ์ ลาลูน  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 19. นายพิเชษฐ หาดดี  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 20. นายภัทรระ ชันดงแก้ว  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

21. นายวันชัย พันเรือง รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 22. นางวราพร  
ตันพิริยะกุล รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 23. นางอริยา อรุณศิริกุล  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำมวง 24. นายโสภณ ตันพิริยะกุล  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 25. นายรักษาดี ปานเพชร  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 26. นายสัญญา ขยายวงศ์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 27. นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี

รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 28. นายสุรศักดิ์ แก้วหืด  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 29. นายวินัย หมื่นรักษ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 30. นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

31. นายสหัส หนูเอียด รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุรนารี 32. นายคทาวุธ  
เทพยศ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 33. นางมุกิตา ชัยเพชร  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 34. นายธีระ คำแปล  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก 35. นายวินัย จันทรานาค  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 36. นายวิเชียร ชำนาญกิจ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุมพอง 37. นายชลอ ประยูรพันธ์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 38. นางจุรีรัตน์ ดรละคร  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 39. นางสาวนิศากร เจริญดี  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 40. นายจตุพร ศิลปรัตน์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึงนุอุปถัมภ์)

41. นายอดิศร สิทธิวงศ์ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าเห็ญณรงค์ 42. นางยุพิน ยี่สุน  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 43. นายอภิชาติ สรอยระยา  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 44. นายคนองเดช ดาวสุข  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 45. นายธงรบ เวฬุบับ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีธรรมภูมิ 46. นายทีตินันท์ ทูมมา  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมธานี 47. นายวิเศษ นาเรือง  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านคายน 48. นางสาวกฤษณะรักษ มิ่งโอล์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 49. นายวิเศษ นุกุลจิตร  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิตถ 50. นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีธรรมภูมิ

51. นายชัยยุทธ แก้วประภา รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 52. นายศกรินทร์  
นุดโร รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ 53. นางสถิตรา ทาขูลี  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 54. นางสาวอรณี จริยา  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 55. นายณัฐกฤต ภูทวี  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 56. นายธีรวัชร ยะอุป  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 57. นายมานพ ภูทองขาว  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 58. นายสุธี ไทยเกิด  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 59. นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิทยา 60. นายदनัย เกียงแก้ว  
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

61. นายเทพฤทธิ์ บุรุษพัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนการอินทราชัย 62. นายสมโชค  
มีขวด รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 63. นายชุกคามิตร ทะนันไธสง  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 64. นางสุชาดา เคหะดิษฐ์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล 65. นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 66. นายสุวิทย์ ประจักษ์นวม  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท 67. นายทัศนัย จุนขึ้นจิตต์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 68. นายประพฤติ พุศชนะ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 69. นายอานนท์ จันทรหอม  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 70. นางสาวอาทิตย์ยา ผาทอง  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิตถ

71. นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 72. นายสุทิน  
ถาวรมงคล รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิตถ 73. นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 74. นายวีระพันธ์ เอี่ยมสะอาด

รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 75. นายอัฐชนันท์ ลัทธินรมย์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม 76. นายปณชัย เพชรปาน  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 77. นายชูชัย หันตรา  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 78. นางสาวมุกดา ดลใจ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ 79. นายนพพร สุชีวัฒน์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 80. นางศรัณญา  
สุขปลั่ง รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

81. นางสาวกนกวรรณ ส่งสมบุรณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 82. นายธาริน  
เหมวิเชียร รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 83. นางอภัสราภรณ์ กอนสีลา  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 84. นางอัมพร อังกินันท์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 85. นางวาสนา สำราญจิต  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ 86. นายชุมสันติ แสนทวิสุข  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 87. นางดวงเนตร จันทรสวรรณ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 88. นายรุ่งเรือง สุธะนันท์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 89. นายฤทธิพร แก้ววิเชียร  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโสมมังคลาราม 90. นายนิธิศ สมทรัพย์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

91. นางสมหวัง โชติการ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี 92. นายสุรศักดิ์ หริ่มสืบ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 93. นายกนกศักดิ์ มุขิต  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 94. นายชาลัน คุณหลวง  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง 95. นายธวัชชัย นิตยโชติ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด 96. นายสายรุ่ง กล้าเจริญ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย 97. นายคมสัน รักษกุล  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 98. นายเฉลิมศักดิ์ มุสิกะ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 99. นายคมสัน วงศ์คช  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบานลาด 100. นายประเสริฐ โศบาล  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม

101. นางจิราพร ภูสีม่วง รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน 102. นายสุรพล นาพุดา  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 103. นายสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 104. นายเนาวรัตน์ วงษ์คำ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 105. นายเด่น สติภา  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ 106. นายวิเชียร ยตะโคตร  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 107. นายพลภัทร เลหาสูต  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อกเป็นอุปถัมภ์) 108. นายสมโรจน์ พลายงาม  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 109. นายสุนิต บุญธรรม  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 110. นายจักรินทร์ ดำรักษ์  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชูทิศ

111. นายธวัชวัฒน์ สีเมฆ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 112. นางชนิษฐา  
งามชุม รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 113. นายเชาวลิต อุมบุญ  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 114. นายสุทธิพงศ์  
ปัดมา รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 115. นางสาวมุกกรินทร์ สุมาวิธรรม  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชูทิศ 116. นายชรินทร์ ชูชื่น  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 117. นายจักรพงษ์ สงลา  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 118. นายจักรกฤษณ์ ทิพลี  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 119. นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 120. วาที่รอยตรีนครินทร์ สนมฉ่า  
รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจหม

121. นายพูนผล จันทร์เกิด รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 122. นายวีระศักดิ์ สุวรรณพันธ์ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน 123. นางอนงค์นาถ เจริญศรี รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย 124. นางสาวมะลิลา เหลือผล รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 125. นางอรอนงค์ ชมกอน รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบานตาก 126. นายปกร พัวพัน รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ 127. นายสุรชัย นันจินดา รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าเห็ญนคร 128. นายอนุพล ไชศรีจันทร์ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 129. นายนิติพงศ์ ไกรยวงศ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 130. นายสยาม พิลาโสภา รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราชสีไศล

131. นางดวงพร ศรีปะโค รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 132. นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 133. นางพิศมัย นิตศักดิ์ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 134. วาที่รอยโทอภิเดช สุรคำ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี 135. นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 136. นายเรืองยศ รัตนพงษ์ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง 137. นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 138. นางสาวสมาวดี พวงจันทร์ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 139. นายชาคริต สุริยะฉาย รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ 140. นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

141. นายปิยพงศ์ สังวาลย์ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 142. นายจิรพงษ์ โลพิศ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขายอย 143. นายอนัน ทองสุขใส รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี 144. นายธีรวุฒิ เต็มบุญ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 145. นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี 146. นางสาวอุรษา สารสรรค์ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬารณ (ลาดขวาง) 147. นายโชค ชูชาติเชื้อ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 148. นางสาวอรรพรรณ เศวตวงศ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 149. นายประถมจักรี สียางนอก รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 150. นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

151. วาที่ร้อยตรีดิเรก เหมือนทอง รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลอง 152. นายชวลิต เข็มศิริ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

2. ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้ายอย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี) จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. นางสาวปวีรชาติ ธีระเสฏฐกุล รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 2. นางนิตยา ดวงโสน รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 3. นายมาลิเกี บายา รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน 4. นายสมบัติ ฉายแสง รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 5. นายรอมลี เจ๊ะเฮาะ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 6. วาที่ร้อยตรีวิเนตร ถนอมรักษา รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [สยามรัฐ](#) วันที่ 7 มิถุนายน 2560